



ข่าวประจำวัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561

พาณิชย์ระดมแก้ปัญหาข้าวไทย เล็งขงนบข.พิจารณาถก.พ.นี้ หลังสต็อกข้าวโลกสูงสุดในรอบ 5 ปี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “อนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน” เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น และแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าว สมาคมชาวนา และนักวิชาการ ว่า ปีการผลิตข้าว 2561/62 คาดไทยมีผลผลิตข้าวปริมาณ 30.4 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็น 19.8 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่ราคาข้าวในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น แม้อำนาจเงินบาทจะแข็งค่า แต่ราคาข้าวหอมมะลิยังอยู่ที่ตันละ 15,000-16,000 บาท และข้าวขาวจะอยู่ที่ตันละ 7,000-8,000 บาทต่อตัน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัว ผลิตข้าวที่ตรงกับความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่า พัฒนาพันธุ์เฉพาะและใช้นวัตกรรมในการผลิตมากขึ้น

สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปผลเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาในช่วงเดือนก.พ.นี้ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบ และการดำเนินนโยบายของภาครัฐให้เป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนี้ ยังช่วยเป็นทิศทางให้ไทยสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอและตรงต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากที่ผ่านมาปริมาณความต้องการข้าวในตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง มาจากความต้องการบริโภคลดลง และนโยบายการพึ่งพาตนเองของแต่ละประเทศที่ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวเองมากขึ้น สะท้อนได้จากปริมาณสต็อกข้าวในโลกมีสูงถึง 140 ล้านตันข้าวสาร ถือว่าสูงสุดในรอบ 5 ปี จากปกติทุกปีมีสต็อกไม่เกิน 100 ล้านตันข้าวสาร ไทยจึงต้องวางแผนอุปสงค์ อุปทานให้เหมาะสม เพื่อให้ราคาข้าวมีศักยภาพมากขึ้น

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เบื้องต้นจะเน้นกลุ่ม 3 กลุ่มตลาด ได้แก่ 1.ตลาดทั่วไป ซึ่งจะมีการกำหนดความต้องการใช้ข้าว เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐที่เป็นปัญหาอุปสรรคและไม่ให้ความซ้ำซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สูงสุด 2.กลุ่มตลาดเฉพาะ โดยจะเน้นการส่งเสริมการตลาดโดยใช้ตลาดนำการผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็น พรีเมียมอย่างแท้จริง และ 3.กลุ่มตลาดสินค้านวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม มุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำมาต่อยอดเชิงนวัตกรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่อง

ด้านร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ยอมรับค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกได้มากขึ้น เพราะราคาสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนามที่ราคาถูกกว่าไทยประมาณ 15-20 เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังนั้นจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลค่าเงินให้เหมาะสม และใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐจะต้องส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เช่น ข้าวเหนียวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด โดยในเวียดนามได้พัฒนาและผลิตแล้วกว่า 10 สายพันธุ์ ช่วยยกระดับราคาได้ 80-100 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม ปีนี้คาดว่าไทยสามารถส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2560 ที่ส่งออกได้ 11.3-11.5 ล้านตัน เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการระบายข้าวเก่าในสต็อกออกทั้งหมดแล้ว จึงทำให้ปริมาณข้าวเพื่อการส่งออกเหลือน้อยลง นอกจากนี้ เพื่อการสนับสนุนการส่งออกให้มากขึ้น ([ข้าวสต็อกออนไลน์ 14012561](#))